

# KỶ HỢP THỨ NĂM HỖND TỈNH KHÓA XVI

## Chất vấn nhiều vấn đề “nóng”

(tiếp theo và hết)



Cô và trò Trường Mầm non Vũ Nghĩa, xã Duy Nhất (Vũ Thu).

### Giải quyết tình trạng thiếu biên chế trong các trường mầm non công lập

Đại biểu Đào Đức Hưng (tố Vũ Thu) chất vấn đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Giám đốc Sở Nội vụ về việc hiện nay định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng theo quy định của Thông tư số 06 năm 2015 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, ngành có giải pháp nào để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên mầm non công lập như hiện nay. Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Năm 2011, Thái Bình đã chuyển 287 trường mầm non bán công trên địa bàn tỉnh thành trường công lập; đồng thời, giao biên chế, định suất giáo viên mầm non hợp đồng, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ giáo viên mầm non. Tính

đến năm 2015, tổng người làm việc tại các trường mầm non công lập được giao là 6.789, trong đó biên chế viên chức là 2.638 người, giáo viên hợp đồng là 4.120 người; số người làm việc tại các trường mầm non công lập được giao ổn định từ đó đến nay. Với số lượng giáo viên được giao là 6.789 người (bao gồm cả 4.120 định suất hợp đồng) thiếu so với định mức quy định tại Thông tư số 06 và hướng dẫn liên ngành của Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo và cụ thể theo báo cáo của các huyện, thành phố đến ngày 30/10/2017 là 1.744 người. Nguyên nhân chính của việc thiếu giáo viên mầm non, theo đồng chí Nguyễn Khắc Thân là khi các trường mầm non chuyển thành công lập, chất lượng giáo dục được nâng lên và cơ sở vật chất được đầu tư, kinh tế phát triển,

tỷ lệ trẻ huy động đến trường nhiều hơn vì vậy số nhóm lớp tăng lên. Lý do hiện nay Sở Nội vụ chưa tham mưu với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giao đủ hoặc giao bổ sung một phần số lượng giáo viên còn thiếu cho các huyện, thành phố vì hiện đang thực hiện chủ trương tinh giản biên chế của Đảng và Nhà nước nên không thể thực hiện được. Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh khi phê duyệt kế hoạch tinh giản biên chế không tinh giản tỷ lệ theo báo cáo của các huyện, thành phố đến ngày 30/10/2017 là 1.744 người. Nguyên nhân chính của việc thiếu giáo viên mầm non, theo đồng chí Nguyễn Khắc Thân là khi các trường mầm non chuyển thành công lập, chất lượng giáo dục được nâng lên và cơ sở vật chất được đầu tư, kinh tế phát triển,

Để giải quyết tình trạng này trong thời gian tới, theo đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố phải khẩn trương chỉ đạo và thực hiện tuyển dụng đủ số giáo viên biên chế và giáo viên hợp đồng còn thiếu theo định suất (số biên chế viên chức mầm non còn thiếu 227 người, số định suất giáo viên hợp đồng còn thiếu là 256 người). Chủ động và quyết liệt thực hiện các giải pháp để tổ chức sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn theo Nghị quyết số 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). UBND tỉnh tiếp tục có chính sách ưu đãi để đẩy mạnh xã hội hóa các cơ sở giáo dục mầm non ở các địa bàn có khả năng xã hội hóa cao. Chỉ đạo các huyện, thành phố rà soát việc bố trí giáo viên mầm non theo đúng vị trí việc làm và xây dựng đề án vị trí việc làm trong các trường mầm non theo quy định của Thông tư liên tịch số 06. Trong điều kiện chưa xin được Bộ Nội vụ, Chính phủ giao tăng biên chế, đề nghị HĐND tỉnh quyết định giao tăng một lượng hợp lý số định suất giáo viên mầm non hợp đồng để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên trong các trường mầm non hiện nay.

### Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến y tế cơ sở

Trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Tô Quý Bôn (tố Tiên Hải) về giải pháp của ngành để sớm khắc phục tình trạng một số khám chữa bệnh tuyến huyện trình độ y bác sĩ và trang thiết bị còn hạn chế nhưng thường giữ bệnh nhân lại để điều trị, chưa tạo điều kiện cho bệnh nhân được tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh ở tuyến trên, dẫn đến tình trạng bệnh nhân vượt tuyến để điều trị và không được thanh toán bồi hiểm y tế gây bức xúc cho người bệnh, đồng chí Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Thái Bình có 12 bệnh viện đa khoa huyện,

thành phố trong đó có 8 bệnh viện hạng II, 4 bệnh viện hạng III. Qua kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, nhân lực, trình độ cán bộ, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện có của các đơn vị, kết quả thực hiện công tác khám chữa bệnh hàng năm, Sở đánh giá cơ bản các bệnh viện đa khoa huyện, thành phố đủ khả năng thực hiện các kỹ thuật theo phân cấp, đáp ứng cơ bản nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế về phân tuyến, phân cấp kỹ thuật với mục tiêu đưa các dịch vụ kỹ thuật đến gần với người dân, nhất là kỹ thuật chuyên sâu; từ ngày 1/1/2016, thực hiện chính sách thông tuyến huyện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, người bệnh có quyền được lựa chọn và tăng cơ hội lựa chọn các bệnh viện cùng tuyến để điều trị mà không cần giấy chuyển viện. Đồng chí Giám đốc Sở Y tế khẳng định không có tình trạng giữ người bệnh ở lại điều trị tại tuyến huyện, những bệnh nhân nặng, vượt khả năng điều trị của tuyến dưới đều được tạo

điều kiện để chuyển tuyến điều trị. Tuy nhiên, có một số người bệnh yêu cầu được chăm sóc toàn diện, tiếp cận các dịch vụ cao hơn ở tuyến trên hoặc người bệnh mắc các bệnh mãn tính muốn chuyển tuyến để được hướng chế độ, chính sách cao hơn ở tuyến trên. Đây cũng là những bất cập, Sở Y tế đã có văn bản kiến nghị Bộ Y tế điều chỉnh cho phù hợp để người bệnh không phải chuyển tuyến. Trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Sở Y tế xác định tập trung đầu tư và phát triển hệ thống y tế cơ sở nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Để thực hiện được, Sở sẽ tiếp tục phát triển chuyên môn kỹ thuật, tiếp nhận chuyển giao và thực hiện các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu, khuyến khích các bệnh viện tuyến huyện thực hiện các kỹ thuật tuyến trên; tiếp tục rà soát, phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng các bệnh viện tuyến huyện; phát huy tối đa hiệu quả của các trang thiết bị được đầu tư từ các dự án y tế; giám sát chặt chẽ việc quản lý nguồn thu dịch vụ y tế của các bệnh viện, tăng tỷ lệ trích lập quỹ phát triển sự nghiệp để tái đầu tư cho các bệnh viện; tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn, quảng bá hình ảnh, thương hiệu bệnh viện...

Qua phần trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVI cho thấy thủ trưởng các sở, ngành đã nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm, trả lời chất vấn đúng, trúng vấn đề đại biểu muốn chuyển tuyến để được hướng chế độ, chính sách cao hơn ở tuyến trên. Đây cũng là những bất cập, Sở Y tế đã có văn bản kiến nghị Bộ Y tế điều chỉnh cho phù hợp để người bệnh không phải chuyển tuyến. Trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Sở Y tế xác định tập trung đầu tư và phát triển hệ thống y tế cơ sở nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Để thực hiện được, Sở sẽ tiếp tục phát triển chuyên môn kỹ thuật, tiếp nhận chuyển giao và thực hiện các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu, khuyến khích các bệnh viện tuyến huyện thực hiện các kỹ thuật tuyến trên; tiếp tục rà soát, phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng các bệnh viện tuyến huyện; phát huy tối đa hiệu quả của các trang thiết bị được đầu tư từ các dự án y tế; giám sát chặt chẽ việc quản lý nguồn thu dịch vụ y tế của các bệnh viện, tăng tỷ lệ trích lập quỹ phát triển sự nghiệp để tái đầu tư cho các bệnh viện; tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn, quảng bá hình ảnh, thương hiệu bệnh viện...

NGUYỄN HÌNH - THU HIỀN



Các cơ sở y tế chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Trên con đường bê tông khang trang, sạch đẹp, ông Đặng Văn Hoàng, giáo dân giáo xứ Nguyệt Lăng cùng chúng tôi dạo bước quanh nhà thờ. Giới thiệu về những trường đường làng, đường xóm đã bê tông hóa, những ngôi nhà cao tầng khang trang của bà con, ông Hoàng tỏ rõ niềm tự hào trước sự “thay da đổi thịt” ngay trên mảnh đất quê hương mình. Ông kể: Trước kia, các hộ sống bằng nghề đánh tép riu, trồng lúa và nấu rượu, vừa vất vả mưu sinh vừa vượt đất làm thổ, hình thành nên làng và xứ Nguyệt Lăng ngày nay. Vì vậy, Nguyệt Lăng có tên là Trại Vượt. Xưa kia, do nghèo khổ, bà con chỉ có một ngôi nhà giáo bằng tre, mái rạ để làm nơi đọc kinh thánh. Năm 1933, Nguyệt Lăng tách ra thành lập giáo xứ. Gắn 1 thế kỷ tin tưởng đi theo con đường của Đảng và Bác Hồ lựa chọn, cần cù lao động sản xuất, đời sống của bà con giáo xứ Nguyệt Lăng từng ngày đổi thay, khấm khá.

## Đổi thay ở giáo xứ Nguyệt Lăng

Từ một vùng đất khó, người dân đói khổ, lạc hậu, nhờ đoàn kết, cần cù phát triển kinh tế, đời sống bà con giáo xứ Nguyệt Lăng, xã Minh Khai (Vũ Thu) đã có nhiều khởi sắc rõ rệt, diện mạo nông thôn nơi cộng đồng giáo hữu sinh sống khang trang, sạch đẹp.



Diện mạo giáo xứ Nguyệt Lăng khang trang, sạch đẹp.

xứ năng động, chăm chỉ phát triển nhiều ngành nghề tiểu thủ công nghiệp như thêu ren, sản xuất đồ gỗ, xay xát, thợ nề. Nếu phụ nữ trong xứ gắn bó với khung thêu ở “góc nhà” thì nam giới trong xứ tự vận động nhau thành lập các tổ, nhóm nghề xây dựng, mộc, hàn nhận thi công, sản xuất công trình ở khắp các địa bàn trong và ngoài tỉnh với thu nhập thông thường từ 60 - 80 triệu đồng/năm. Đặc biệt, khoảng 30 hộ trong giáo xứ nhay đầu tư cho con em đi xuất khẩu lao động, mang về nguồn thu lớn, cải thiện rõ rệt kinh tế gia đình. Từ một Trại Vượt xa xưa, bà con đói khổ, đến nay giáo xứ Nguyệt Lăng có 800 nhân danh, sinh sống tập trung ở thôn Nguyệt Lăng và thôn Nội, xã Minh Khai. Ngoài nông nghiệp, bà con trong giáo



Phụ nữ giáo xứ Nguyệt Lăng cần mẫn bên khung thêu.

nghe nhìn, sử dụng nước hợp vệ sinh; 40% số hộ có nhà cao tầng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn

1,3%. Từ ngôi nhà giáo đơn sơ trước kia, giờ đây giáo xứ đã xây dựng được nhà thờ khang

trang, đáp ứng nhu cầu đời sống tín ngưỡng của bà con. Cùng với phát triển kinh tế, giáo dân giáo xứ Nguyệt Lăng đoàn kết với nhân dân địa phương xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hội đồng mục vụ giáo xứ vận động bà con xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, đến nay xứ không còn tình trạng tảo hôn, sinh con thứ ba, dâm cưới, dâm tang linh đình. Quý khuyến học, từ thiện của giáo xứ được dành để động viên, thăm hỏi học sinh giỏi, hộ có hoàn cảnh khó khăn, rui ro, tai nạn trên phạm vi cả thôn chứ không chỉ dành riêng cho bà con trong giáo xứ. Hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, giúp đỡ nhau trong cuộc sống của bà con lương, giáo trong thôn, xã luôn bổ trợ thành mối quan hệ cộng đồng tốt đẹp. Nhiều năm liên tục giáo xứ Nguyệt Lăng đạt danh hiệu “Xứ họ đạo 4 gương mẫu”.

Ông Nguyễn Đức Hội, Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh Khai cho biết: Nét nổi bật là trong nhiều năm qua giáo dân giáo xứ Nguyệt Lăng luôn nghiêm túc chấp hành tốt mọi chỉ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, bà con giáo xứ tự giác đóng góp kinh phí 300.000 - 500.000 đồng/khẩu và ngày công lao động công hòa 9 tuyến đường thôn, xóm, góp phần cứng hóa 100% đường giao thông nông thôn trên địa bàn. Năm 2016, tranh thủ nguồn hỗ trợ xi măng của tỉnh, bà con trong xứ vận động nhau tự đóng góp kinh phí hơn 200 triệu đồng tiến hành cứng hóa hơn 500m đường ra nghĩa trang nhân dân, đồng thời là giao thông nội đồng của thôn Nguyệt Lăng. Sự đóng góp, ủng hộ tích cực của bà con giáo dân là động lực lớn để cán bộ và nhân dân xã Minh Khai tiếp tục vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, quyết tâm về đích xã nông thôn mới năm 2017.

### ▶ THÀNH PHỐ Gặp mặt đảng viên là người có đạo

Chiều ngày 19/12, Thành ủy Thái Bình tổ chức gặp mặt đảng viên là người có đạo nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2017. Những năm qua, các chức sắc, tín đồ, tín hữu và bà con giáo dân trên địa bàn thành phố luôn phấn khởi, yên tâm giữ đạo và chu toàn trách nhiệm công dân, tuân thủ đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kinh Chúa, yêu nước”, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Thành phố luôn quan tâm cơ cấu, quy hoạch, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ, bồi dưỡng phát triển đảng viên là người Công giáo. Đến nay, thành phố có 47 đảng viên là người Công giáo, trong đó có 1 đại biểu HĐND thành phố, 3 đại biểu HĐND phường, xã, 11 đồng chí tham gia cấp ủy các cấp. Từ năm 2015 đến năm 2017 đã kết nạp 2 quân chúng ưu tú là người Công giáo vào Đảng, giới thiệu 4 quân chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Năm 2017, 12/14 xứ, họ đạo đạt “xứ, họ đạo 4 gương mẫu”, 90% gia đình Công giáo được công nhận gia đình văn hóa.

MINH NGUYỆT

### ▶ ĐOÀN 674 - HỘI TRƯỞNG SƠN TỈNH Trao 50 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho hội viên

Kỷ niệm 73 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017), Đoàn 674 - Hội Trưởng Sơn tỉnh vừa tổ chức trao 50 triệu đồng xây dựng nhà đồng đội Trường Sơn cho hội viên Nguyễn Thị Hòa ở thôn Đông Quỳnh, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ). Đoàn 674 có 135 hội viên, những năm qua luôn thực hiện tốt việc vận động, quyên góp ủng hộ các cựu chiến binh Trường Sơn xóa đói giảm nghèo, ốm đau bệnh tật, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Trước đó, Đoàn 674 đã vận động, quyên góp xây nhà tình nghĩa cho hội viên Dương Tiến Hùng, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) số tiền 60 triệu đồng và hội viên Nguyễn Tiến Bình, xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) số tiền 25 triệu đồng. Thời gian tới, Đoàn 674 tiếp tục giúp đỡ đồng đội Trường Sơn, đối tượng chính sách, người có công xóa đói giảm nghèo, xóa nhà dột nát...

NGUYỄN KHƯỚC (Hội Trưởng Sơn tỉnh)

### ▶ Giới trẻ chơi Giáng sinh cần thận với bình xịt tuyết

(vtv.vn) Trong mùa Giáng sinh, các bạn trẻ cần cẩn thận khi sử dụng bình xịt tuyết do những nguy cơ cháy, nổ liên quan đến loại bình này. Trên mạng xã hội liên tục lan truyền một số video về cảnh cháy, nổ khi sử dụng bình xịt tuyết trong ngày sinh nhật. Đáng chú ý, đây là đồ chơi được giới trẻ sử dụng phổ biến trong các mùa Giáng sinh vừa qua. Theo các chuyên gia, bình xịt tuyết được làm bằng khí nên nên rất dễ cháy. Những sản phẩm khí nén như vậy không được đặt tại nơi có nhiệt độ cao (trên 50°C). Ngoài ra, không được sử dụng bình xịt này xịt trực tiếp vào mắt của người đối diện cũng như không được nuốt bột tuyết vào miệng.

QUỲNH LƯU